

.....ในหลวงพระราชทาน... ส.ค.ส. ประจำปี 2553.....

นำเสนอเมื่อ : 31 ธ.ค. 2552

ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2553



ในหลวงพระราชทาน ส.ค.ส. ประจำปี 2553



P { margin: 0px; }



เมื่อวันที่ 31 ธ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช 2553 แก่ประชาชนชาวไทย โดย
ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปีพุทธศักราช
2553 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในฉลองพระองค์แจ๊คเก็ตสีชมพูเข้ม
ปักรูปคุณทองแดงที่ด้านซ้ายของพระอุระ ทับฉลองพระองค์ชั้นในสีขาว
พระสนับเพลาสีทึบที่ ฉลองพระบาทที่หาวสีด้า ประทับบนพระเกอือหวาย
ที่ตั้งอยู่กลางสนามหญ้าและสวนดอกไม้
ทรงฉายกับคุณทองแดงและคุณทองเหลือง สุนัขทรงเลี้ยง
ที่นั่งเฝ้าอยู่ข้างพระเกอือทั้งสองด้าน
ได้ภาพคุณทองแดงและคุณทองเหลืองมีชื่อกำกับอยู่ทั้ง 2 สุนัข



ส่วนมุมบนด้านซ้าย มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎ
และตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า ส.ค.ส.๒๕๕๓
ส่วนมุมบนด้านขวามีตราผอบทอง ถัดเข้ามามีข้อความภาษาอังกฤษ
Happy New Year 2010 ด้านล่างของ
ส.ค.ส.มีข้อความเป็นตัวหนังสือพิมพ์ด้วยสีเหลืองว่า สวัสดิ์ปีใหม่
ของจริงมีความสุขความเจริญ และมีตัวเลขสีชมพู ระบุวันเดือนปีว่า 2009
12 27 / 15:25

สำหรับกรอบของ ส.ค.ส.พระราชทานฉบับนี้
เป็นภาพหน้าคนเล็กๆ เรียงกัน ด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ 2
แถว ด้านข้าง ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาเรียงกันด้านละ 3 แถว
นับรวมกันได้ 418 หน้า ทุกหน้ามีแครอยยิ้ม บนกรอบ ส.ค.ส.
ด้านล่างมีแถบสีชมพู บนแถบมีข้อความ ก.ส.9 ปฐง 152527 ธ.ค.52
พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาติ ท.พรหมบุตร, ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at
the Suvarnachad publishing, D Bramaputra, Publisher

พร้อมกันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานพรปีใหม่
ผ่านทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ความว่า
ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่
ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน
ทั้งขอขอบใจท่านเป็นอย่างมากที่อดทนหวงใยในการเจ็บป่วยของข้าพเจ้า
และแสดงออกโดยประการต่างๆ จากใจจริง
ที่จะให้ข้าพเจ้าหายเจ็บป่วย และมีความสุขสวัสดิ์

ความสุขสวัสดิ์นี้
เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่งของคนเรา
แต่จะสำเร็จผลเป็นจริงได้มากน้อยเพียงใด
ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถและสติปัญญา
ในการประพฤติปฏิบัติของแต่ละบุคคล ในปีใหม่นี้
จึงขอให้ชาวไทยทุกคน ได้ตั้งใจตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่
ที่จะประพฤติปฏิบัติตนให้เต็มกำลังความสามารถ
โดยมีสติตัวและปัญญาวิตุกำกับอยู่ตลอดเวลา กล่าวคือ
จะคิดจะทำสิ่งใด ต้องคิดหนักคิดหลังให้ดี ไหรอบคอบ ทำให้ดี
ใหญ่ถูกต้อง

ข้อสำคัญ จะต้องระลึกไว้โดยตระหนักว่า
ประโยชน์ส่วนรวมนั้น
เป็นประโยชน์ที่แต่ละคนพึงยึดถือเป็นเป้าหมายหลัก
ในการประพฤติปฏิบัติปฏิบัติงาน เพราะเป็นประโยชน์ที่ยั่งยืนแท้จริง
ซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับทั่วถึงกัน สุขุขความสวัสดิ์จักได้เกิดขึ้น
ทั้งแก่บุคคล ทั้งแก่ชาติบ้านเมืองไทย
ดั่งที่ทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจปรารถนา

ขออานภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวไทยเคารพบูชา
จงอภิบาลรักษาท่านทุกคนให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากโรคภัย
ให้มีความสุขกายสุขใจ และความสำเริงสมประสงค์
ตลอดคณานันโดยทั่วกัน

สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานส.ค.ส.ปีชกาล 2553 แก่ร้านภูฟ้า เพื่อนำไปพิมพ์จำหน่ายเนื่องในวันปีใหม่
Posted by [apple53](#), ผู้อ่าน : 914 , 11:02:35 น.

หมวด : [ศิลปะ/วัฒนธรรม](#)

[พิมพ์หน้านี้](#)



สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานส.ค.ส.ปีชวด 2553 แก่ร้านกาแฟ เพื่อนำไปพิมพ์จำหน่ายเนื่องในวันปีใหม่ เป็นหนึ่งในคอลเลกชันสินค้าใหม่ของร้านกาแฟ

เรื่องในโอกาส สงทหายปีเก่า ตอนรับปีใหม่ 2553 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานส.ค.ส.แก่ร้านกาแฟเพื่อไปพิมพ์จำหน่าย โดยทรงพระอักษรลงในส.ค.ส. ความว่า "ส.ค.ส. 2553 ปีชวด ถึงปีชวดแล้วแต่ใจยังไม่คลาย มั่นกินจุทั้งข้าวปลาผิงอาหาร เกิดจินตนาการชุ่มชโลประทาน ล้วนเบิกบานมีกินใช้ไปด้วยกัน ต้องทำงานเหนื่อยหนื่อยไม่ถอยหนี ก็จะมีโชคช่วยอำนาจขวัญ อายกลัวเสียดัวนี้มันดีครั้น ดีทุกวันทุกเดือนเหมือนคิดเอ๋ย"

ทางด้านลุงชวาของ ส.ค.ส. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงลงพระนามาภิไธยแนบท้าย ซึ่งส.ค.ส.พระราชทานนี้ นอกจากมีจำหน่ายที่ร้านกาแฟแล้ว ยังมีผู้นำไปส่งต่อกันทางอีเมลเพื่อความเป็นสิริมงคลอีกทางหนึ่งด้วย

ศ.คุณหญิงสุชาดา กิระนันทน์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานร้านกาแฟ กล่าววว่า พระนามาภิไธยในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานแก่ร้านกาแฟนำมาพิมพ์จำหน่ายเป็น ส.ค.ส.ในปี 2553 โดยดาดหน้า ส.ค.ส.ก็เป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์รูปเสื่อจับคางคาว ซึ่งเป็นประจำทุกปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะพระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์แก่ร้านกาแฟ เพื่อนำมาจัดทำเป็นคอลเลกชันต่างๆ

"สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มีพระราชดำริว่า ปีไหนเป็นปีเสื่อ ซึ่งพอพูดถึงปีเสื่อใครๆ ก็มักจะกลัวในความดู พระองค์ท่านเลยบอกว่าจะทำยังไง อยากจะให้เสื่อนำมาซึ่งความโชคดีมีวาสนา เหมือนเป็นโชคดีสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง จึงมีพระราชดำริว่า คำว่าคางคาวในภาษาจีนเป็นคำว่า ฮก ซึ่งคำนี้มีความหมายดี แปลว่ามีโชคดี มีวาสนา พระองค์ท่านจึงทรงวาดภาพฝีพระหัตถ์เป็นภาพเสื่อจับคางคาว เพื่อให้เสื่อนำมาซึ่งความโชคดี และวาสนาที่ดีให้แก่ทุกคน นอกจากนี้พระองค์ท่านยังพระราชทานพรปีใหม่เป็นคำกลอน ซึ่งเราได้นำมาจัดพิมพ์เป็นส.ค.ส. เหมือนเป็นคำกลอนที่ปลอบใจพวกเราทุกคนว่าเสียดัวนี้ไม่ดู แต่จะนำมาซึ่งความเบิกบาน มีกินมีใช้ ความชุ่มฉ่ำทางกฐนเกษตร เรียกว่าเป็นพรพระราชทานสำหรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง" ศ.คุณหญิงสุชาดา กล่าว

ศ.คุณหญิงสุชาดา ยังกล่าวต่อว่า ภาพเสื่อจับคางคาวนี้พระราชทานแก่ร้านกาแฟเมื่อประมาณเดือนกันยายน-ตุลาคม แต่สำหรับพรปีใหม่พระราชทานให้เมื่อเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน ซึ่งปีใหม่ทุกปี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะมีพระราชดำริว่าทำอะไรถึงจะให้ภาพวาดฝีพระหัตถ์มีการผสมผสานกันของปีนั้นกับสัตว์อื่นๆ แล้วก็จะพระราชทานพรปีใหม่แก่ประชาชนแจกเช่นทุกคร้ง

"สำหรับพรพระราชทานนี้จะตีพิมพ์อยู่ในการ์ดเท่านั้น ซึ่งการ์ดใบนี้ด้านหน้าจะเป็นภาพวาดฝีพระหัตถ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และด้านหลังจะตีพิมพ์พรพระราชทานพร้อมกับพระนามาภิไธยสิรินธร การ์ดใบนี้จะมี 2 สีคือ สีชมพูอมเนื้อและสีฟ้า และสำหรับปีนี้ทางร้านกาแฟได้ผลิตถาดยกกาแฟ แก้วน้ำ เขี่ยอกหารูปแบบใหม่ออกมาด้วย และเสื่อปีนี้ก็แปลกกว่าทุกปีเพราะปกติจะมีแค่เสื่อไปลอยอย่างเดียว แต่ปีนี้เราทำให้ทันสมัยมากขึ้นมีทั้งผ้าลาย เสื่อตัวยาว เสื่อคาดิแกน ซึ่งเสื่อทั้งหมดนี้จะมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์ท่านปักอยู่บนตัวเสื่อ แต่สำหรับเสื่อที่เซ็ดจะเป็นการสกรีนลายภาพวาดฝีพระหัตถ์แทน" ศ.คุณหญิงสุชาดา กล่าว

ขอบคุณ ข้อมูล จาก คมชัดลึก